

Thư từ và ý kiến

Một số ý kiến

Về sự giúp đỡ của tỉnh uỷ đối với huyện

Phạm văn Trung

Phó bí thư huyện uỷ Gia lương (Hà Bắc)

Vấn đề kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh uỷ là một vấn đề rất lớn, bao gồm rất nhiều mặt. Để giải đáp vấn đề này một cách đầy đủ và toàn diện, đương nhiên cần có sự đóng góp ý kiến tập thể của nhiều đồng chí, trước hết là những đồng chí công tác trên trung ương và ở tỉnh. Về phần tôi, được ban biên tập trung cầu ý kiến, tôi xin phát biểu một số suy nghĩ riêng có liên quan đến sự giúp đỡ của tỉnh đối với huyện. Vì huyện là cấp chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh nên những tiến bộ và khó khăn trong công tác của huyện không thể phụ thuộc vào sự giúp đỡ của tỉnh. Trong bài phát biểu này, tôi xin dựa vào thực tiễn phong trào Gia lương và thực tiễn chỉ đạo của Tỉnh Uỷ Hà Bắc đối với Gia Lương, hy vọng đóng góp một số ý kiến nhỏ của mình vào sự suy nghĩ chung của Đảng.

Phong trào Gia lương từ năm 1966-1967 trở lại đây có chuyển biến tiến bộ. Nếu như trước kia, Gia lương là một huyện đồng chiêm, thường xuyên bị úng, hạn, sản lượng và năng suất lúa bắp bênh (có năm như năm 1963 mất trắng hàng vạn mẫu chính vụ), do đó đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn (mỗi năm trung bình có trên sáu vạn dân phải đong gạo do nhà nước cung cấp), thì từ năm 1966-1967 sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân Gia lương bước đầu đã có tiến bộ đáng phấn khởi. Gia lương bước đầu đã đi vào thâm canh, làm ăn kịp thời vụ và làm ăn có kỹ thuật. Vụ mùa năm 1967 là vụ mùa đạt năng suất cao nhất từ năm 1960 đến nay ở Gia lương. Trước kia, Gia lương chưa hề có xã và hợp tác xã nào đạt 5 tấn/ha, nay Gia lương đã có 13 hợp tác xã và một xã đạt 5

tấn/ha; tiến bộ này mở ra nhiều triển vọng về thâm canh tăng năng suất ở vùng đồng chiêm trũng. Từ trên 2300 mẫu khoai, Gia lương đã mở rộng diện tích trồng khoai tới 4700 mẫu, tạo ra một bước chuyển mẫu tương đối rõ. Trước kia, nhân dân Gia lương rất ít trồng đay, lạc (có trồng lạc thì chỉ để ăn), nay Gia lương đã trồng được trên 6 mẫu đay và trên 6 mẫu lạc, bán cho Nhà nước vượt mức kế hoạch. Về nghĩa vụ lương thực, thực phẩm, nói chung Gia lương đều thực hiện vượt mức.

Đời sống nhân dân được bảo đảm chắc chắn hơn trước. Cho đến nay, ở vùng chiêm trũng nơi không có lúa mùa, Nhà nước vẫn chưa phải bán thóc cho dân. Gia lương lại còn đẩy mạnh việc quản lý sông ngòi, ương được trên 6 triệu cá giống các loại, mở ra một ngành kinh doanh mới của địa phương. Hiện nay 70 trong số 142 hợp tác xã đã có cơ sở chăn nuôi lợn tập thể.

Sự chuyển biến tiến bộ của Gia lương là kết quả phấn đấu tập thể của Đảng bộ và nhân dân Gia lương; mặt khác, sự chuyển biến tiến bộ này không tách khỏi quá trình chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Bắc đối với phong trào Gia Lương. Tác động của Tỉnh uỷ Hà Bắc đối với phong trào Gia lương trong thời gian vừa qua, theo tôi nghĩ, được bắt nguồn từ mấy điểm sau đây.

1- Tỉnh uỷ đã thực sự giúp cho Gia lương dứt điểm công tác Thuỷ lợi là công tác then chốt, có ý nghĩ quyết định đối với sản xuất và đời sống của Gia lương. Nói như vậy, không phải là trước kia Tỉnh uỷ Hà Bắc không giúp gì cho Gia lương về mặt này. Ngay từ năm 1965, Tỉnh uỷ đã đầu tư cho Gia lương 2 trạm bơm điện, trên 90 máy bơm, hàng triệu đồng kinh phí Thuỷ lợi...

Nhưng sự giúp đỡ của tỉnh hội này còn mang tính chất bị động, chấp vá. Thấy Gia lương đói, tỉnh lại gửi cho tiền cho gạo. Sau khi giúp Gia lương xác định phương hướng, nhiệm vụ và sau khi chỉ cho Gia lương thấy khâu yếu cần tập trung dứt điểm, những năm trước đây tỉnh uỷ chưa thật sự tạo điều kiện cho Gia lương khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác then

chốt. Nói như vậy cũng không phải là bản thân đảng bộ và nhân dân Gia Lương không cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Trong thực tế, Huyện uỷ chúng tôi cũng đã cố gắng phát huy tinh thần chủ động trong việc nghiên cứu xác định và tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng yếu của địa phương trong từng thời gian; nhưng muốn làm gọn từng việc, nhất là những việc có tầm quan trọng lớn, những người cố gắng của bản thân huyện uỷ, không thể thiếu sự chỉ đạo và giúp đỡ thiết thực của tỉnh uỷ, của các ngành cấp tỉnh. Mấy năm vừa rồi, để giúp đỡ Gia Lương dứt điểm khâu thuỷ lợi, tỉnh uỷ đã đưa nhiều cán bộ cao cấp và trung cấp kỹ thuật về địa phương nghiên cứu tại chỗ, giúp Gia Lương nghiên cứu và xây dựng quy hoạch thuỷ lợi hoàn chỉnh, hướng dẫn cho Gia Lương mở rộng dân chủ, tiến hành bàn bạc kế hoạch làm thuỷ lợi từ dưới lên; mặt khác, tỉnh uỷ đã động viên các huyện bạn tương trợ cho Gia Lương trên 2 vạn ngày công. Việc làm này đã có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với nhân dân Gia Lương, động viên Gia Lương phát huy hơn nữa tinh thần tự lực cách sinh của mình. Nhờ vậy, cộng với trên 66 vạn mét khối đào đắp do tỉnh giúp, bản thân Gia Lương đã làm được trên 1 triệu mét khối nữa, hoàn thành về căn bản các công trình thuỷ lợi của huyện, hạn chế được úng, mở ra triển vọng thâm canh lúa và chuyển màu ở Gia Lương thời gian vừa qua, trước hết được gắn liền với những kết quả to lớn trong công tác thuỷ lợi.

2- Gắn liền với việc giúp đỡ Gia Lương dứt điểm khâu thuỷ lợi, được xem là nhiệm vụ hàng đầu đối với phong trào Gia Lương, Tỉnh uỷ Hà Bắc đã thiết thực giúp đỡ Gia Lương làm tốt công tác xây dựng đảng, trước hết là tăng sự lãnh đạo của huyện uỷ. Trước đây, trong nội bộ huyện uỷ Gia Lương, có hiện tượng mất đoàn kết kéo dài; tỉnh uỷ không phải là không biết, nhưng cách giải quyết của huyện uỷ vẫn chưa thật sự triệt để. Mờy năm gần đây, thông qua việc lãnh đạo công tác Thuỷ lợi và các mặt sản xuất, chiến đấu khác của địa phương, tỉnh uỷ đã thiết thực giúp đỡ Huyện uỷ củng cố đoàn kết nội bộ, tiến hành tốt phê bình và tự phê bình trong huyện uỷ, mở rộng dân chủ các ngành và cơ sở đóng góp ý kiến,

xây dựng lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện uỷ. Đại hội đảng bộ huyện thành công đã củng cố thêm một bước nhất trí trong đảng bộ, bầu ra được ban chấp hành mới gồm những đồng chí có đức, tài và được tín nhiệm trong đảng. Để giúp Gia lương xây dựng hạt nhân lãnh đạo xây dựng của huyện, Tỉnh uỷ Hà Bắc đã tốn nhiều công sức, tập thể ban thường vụ tỉnh uỷ đã nghe báo cáo kiểm điểm của huyện; tỉnh uỷ đã phân công một số đồng chí về Gia lương trực tiếp nghe ý kiến của cán bộ các ngành, của cơ sở. Nhờ vậy, kết hợp biện pháp về tư tưởng với biện pháp về tổ chức, tỉnh uỷ đã giúp cho Gia lương kiện toàn được cơ quan lãnh đạo của mình. Quá trình kiện toàn huyện uỷ cũng là quá trình kiện toàn các ngành ở huyện, quá trình quy tụ hoạt động của các ngành huyện xoay quanh việc thực hiện những nghị quyết cơ bản của đại hội đảng bộ huyện.

3- Đồng thời, thông qua thực tiễn, tỉnh uỷ quan tâm bồi dưỡng cho huyện uỷ bước đầu biết cách làm ăn: như biết chỉ đạo dứt điểm, biết xây dựng và mở rộng điển hình, biết cách sơ kết và tổng kết kinh nghiệm. Đồng chí tỉnh uỷ viên phụ trách huyện mỗi khi về xã và hợp tác xã đều kéo theo cán bộ của huyện để hướng dẫn, kèm cặp. Mặt khác, tỉnh uỷ cũng quan tâm giúp cho huyện uỷ Gia lương đi tham quan và học tập kinh nghiệm ở một số nơi trong tỉnh và ngoài tỉnh; nhờ đó, về mặt phương pháp công tác, huyện uỷ Gia lương cũng đạt được một số tiến bộ nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình phấn đấu vươn lên, phong trào Gia lương không phải là không còn khó khăn, nhược điểm, thậm chí còn những vấn đề tồn tại lớn. Để khắc phục nhược điểm và khó khăn, tiếp tục đưa phong trào Gia lương tiến lên bước bước mới, Huyện uỷ chúng tôi một mặt đã xác định rõ trách nhiệm chủ yếu là thuộc về bản thân Đảng bộ và nhân dân Gia lương, trước hết là bản thân huyện uỷ, mặt khác chúng tôi cũng thấy cần sự chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh uỷ trên mấy mặt sau đây:

1- Trước hết là yêu cầu của tỉnh uỷ quy tụ hơn nữa hoạt động của các ngành tỉnh để phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất của địa phương. Các công trình thuỷ lợi của Gia lương, thời gian vừa qua, nếu được hoàn chỉnh

đồng bộ, thì còn phát huy tác dụng nhanh và nhiều hơn. Các loại cống của Gia Lương đều thiếu van, cho nên việc đóng mở cống, chúng tôi vẫn phải cừ bằng tre và đất, mỗi khi tháo ra, đắp vào, tốn khá nhiều công sức. Vì ngành công nghiệp của Hà Bắc chưa tính đến việc sản xuất “van” cống cho các công trình thuỷ lợi, chúng tôi phải sang tận Hải Hưng để đặt làm. Gắn liền với yêu cầu này là yêu cầu tinh nghiên cứu và kịp thời phân cấp cho huyện quản lý một số vật tư do có liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Chúng tôi nghĩ rằng không nên để quá lâu tình hình bất hợp lý mà ai cũng thấy là cần sửa đổi: thóc giống của địa phương nộp vào kho của địa phương để phục vụ cho yêu cầu của địa phương, dầu chạy máy bơm dự trữ trong kho của địa phương phục vụ trong công tác thuỷ lợi địa phương... cho đến nay địa phương vẫn không được quyền sử lý trực tiếp; mọi lệnh xuất nhập, dù ít, dù nhiều, nhất thiết phải do các ngành ở tỉnh. Trong khi đó, về mặt chính trị, tư tưởng, huyện uỷ vẫn có trách nhiệm đối với tổ chức Đảng của các ngành ở huyện có liên quan về nghiệp vụ với các ngành dọc của tỉnh. Tình trạng quản lý nửa vời này của huyện đối với một số công tác và sự thiếu thông cảm lẫn nhau giữa huyện uỷ và một số ngành tỉnh.

2- Hiện nay ở Gia Lương, tuy phong trào bước đầu có chuyển biến, nhưng số lượng cơ sở Đảng khá và "bốn tốt" còn ít, phân đông các cơ sở thuộc loại trung bình. Trước kia đội ngũ cốt cán ở cơ sở bị thay đổi luôn. Gần đây, tuy có được ổn định hơn và có chuyên môn hoá hơn, nhưng nói chung, cốt cán cơ sở còn yếu. Trong quá trình đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt", Gia Lương còn phải phấn đấu khắc phục khó khăn trên nhiều mặt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ có tính chất cơ bản và hàng đầu này, Gia Lương rất cần sự chi viện của tỉnh; chúng tôi rất mong tỉnh uỷ kịp thời sơ kết, tổng kết công tác xây dựng cơ sở đảng của Hà Bắc, thiết thực giúp đỡ chúng tôi quán triệt và vận dụng tốt vào điều kiện cụ thể của địa phương những bài học kinh nghiệm lớn do Trung ương tổng kết.

3- Sau nữa, chúng tôi cũng yêu cầu bản thân tỉnh uỷ và các ngành ở tỉnh tích cực hơn nữa trong việc cải tiến sinh hoạt về lề lối làm việc. Xin thành thực phát biểu rằng: hiện nay các cuộc họp ở tỉnh còn nhiều quá... Có tháng chúng tôi phải về tỉnh họp 4 lần, có lần phải họp tới 4, 5 ngày; có ngày, cả bốn đồng chí uỷ viên thường vụ (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, uỷ viên thường vụ) đều phải về tỉnh họp, vì các ngành ở trên tỉnh cũng triệu tập. Do tỉnh họp nhiều, nên huyện bị động và họp cũng nhiều; tình hình này không thể không có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt và lề lối làm việc của cơ sở. Chúng tôi cho rằng nếu không có quá trình cố gắng và cải tiến đồng bộ của tỉnh, huyện và cơ sở thì sinh hoạt và lề lối làm việc của toàn đảng bộ cũng không tiến kịp với yêu cầu của tình hình mới.

Trên đây là một số suy nghĩ của tôi và sự giúp đỡ của tỉnh đối với huyện. Những suy nghĩ này xuất phát từ thực tiễn chỉ đạo của tỉnh Hà Bắc đối với phong trào Gia lương. Đã có lần tôi được dịp báo cáo trực tiếp với các đồng chí trong tỉnh uỷ. Nhân báo Đảng trung cầu ý kiến, tôi xin phép phát biểu để các đồng chí cùng tham khảo.